

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/ ๑๒๙๙๗



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ตามที่ กรมปศุสัตว์แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยจัดซื้อดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม)
กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมต่อไป นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้แจ้งโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการ
การอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ทราบและดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑนมที่ได้รับมอบอำนาจจาก
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) โดยสามารถดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑนมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จากเว็บไซต์
www.opec.go.th หัวข้อกลุ่มงานภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มงานกองทุน
และสวัสดิการ (กก.) ซึ่งในสัญญาซื้อขายให้ระบุประเภทของผลิตภัณฑนมเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง)
หรือนม ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) พร้อมทั้งระบุจำนวน และราคาแต่ละประเภทของผลิตภัณฑนมที่จัดซื้อ
ไว้อย่างชัดเจน สำหรับโรงเรียนพื้นที่ทั่วไปแบ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน จัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ หรือนม ยู เอช ที
จำนวน ๒๐๐ วันต่อปีการศึกษา และช่วงปิดภาคเรียน จัดซื้อเฉพาะนม ยู เอช ที จำนวน ๖๐ วันต่อปีการศึกษา
และสำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในช่วงเปิดและปิดภาคเรียนจัดซื้อเฉพาะนม ยู เอช ที จำนวน ๒๖๐ วันต่อปีการศึกษา
โดยแบ่งเป็นภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๑๓๐ วัน และภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๑๓๐ วัน และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

๒. หากโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด - ปิดภาคเรียน โรงเรียนสามารถแจ้งความประสงค์
เป็นลายลักษณ์อักษรในการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาการรับนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการทราบ และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการตรวจนับนมโรงเรียนให้เป็นไปตามคู่มือโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓. โรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกจ่ายนมโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนและจัดทำตาราง
การแจกนมโรงเรียนของเด็กนักเรียน

“เรียนดี มีความสุข”

๔. โรงเรียนต้องชำระค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ หรือตามที่กำหนดในสัญญา

๕. การเก็บรักษานมโรงเรียนให้เป็นไปตามคู่มือนมโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายคมกฤษ จันทร์ขจร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๔๑๖๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๘๓